

**ด่านที่สุด**  
ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๒๓๐๗



ศาลากลางจังหวัดกระบี่  
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (Thailand Rabies Awards ๒๐๒๔)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๔๓๑๑  
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า คณะอนุกรรมการด้านการขับเคลื่อน การดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมปศุสัตว์ และกรมควบคุมโรค จัดทำโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (Thailand Rabies Awards 2024) เพื่อดำเนินการสรรหาและมอบรางวัล ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (Thailand Rabies Awards 2024) บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จังหวัดกระบี่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าที่มีผลงาน เป็นที่ประจักษ์ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์การประเมินผลงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (Thailand Rabies Awards 2024) (ไม่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ) โดยจัดทำเอกสารที่แสดงถึงผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นการประเมิน

/พร้อมทั้ง...

พร้อมทั้งบันทึกผลงานดังกล่าวเป็นไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) พร้อมจัดทำ QR-Code ส่งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ จำนวน ๕ ชุด และแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ทราบภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ตาม QR-Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  
โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๘๘๘

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๒๕๖๗



กระทรวงพาณิชย์  
เลขที่ ๐๖๒๔  
๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
เลขที่ ๒๔๐๑  
วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๗  
เวลา

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอิษฎางค์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (Thailand Rabies Awards 2024)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- สำเนาโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ ชุด
  - สำเนาคำสั่งคณะกรรมการด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น ที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
  - เกณฑ์การประเมินผลงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (Thailand Rabies Awards 2024) จำนวน ๑ ชุด
  - ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมปศุสัตว์ และกรมควบคุมโรค จัดทำโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (Thailand Rabies Awards 2024) เพื่อดำเนินการสรรหาและมอบรางวัลให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (Thailand Rabies Awards 2024) บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ขอความร่วมมือจังหวัด แจ้งคำสั่งคณะกรรมการด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น ที่ ๑/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินระดับประเทศ คณะทำงานกลั่นกรองผลงานระดับเขต และคณะทำงานกลั่นกรองผลงานระดับจังหวัด ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ตามเกณฑ์การประเมินผลงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (Thailand Rabies Awards 2024) (ไม่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ) โดยจัดทำเอกสารที่แสดงถึงผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นการประเมิน พร้อมทั้งบันทึกผลงานดังกล่าวเป็นไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) พร้อมจัดทำ QR-Code ส่งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จำนวน ๕ ชุด และแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทราบ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

/๒. ให้คณะกรรมการ...



๒. ให้คณะทำงานกลั่นกรองผลงานระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ ระดับจังหวัด จังหวัดละ ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทเทศบาล ๑ แห่ง และประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ แห่ง ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกลั่นกรองผลงานระดับเขตของกรมปศุสัตว์ (สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙) ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓. ขอให้จังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://me-qr.com/7YsVjg50> หรือ QR-Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว

นายอนุวัฒน์ สระแก้ว